
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 

การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
วันที่  25  เดือน มกราคม พ.ศ.  ๒๕67 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 
********************************** 

          รายชื่อผู้มาประชุม  จำนวน 15  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม  รวบทองหลาง ประธานสภาฯ อุดม  รวบทองหลาง 
2 นายเสร็จ  มุ่งเหลา รองประธานสภา เสร็จ  มุ่งเหลา 
3 นายจะนานันท์  เพียนาม ส.อบต.หมู่ที่ 1 จะนานันท์  เพียนาม 
4 นายชุม  ภู่นาค ส.อบต.หมู่ที่ 2 ชุม  ภู่นาค 
5 นายเสถียร  เลยกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 3 เสถียร  เลยกลาง  
6 นายสำ  เลยกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 5 สำ  เลยกลาง 
7 นายสิทธิโชค  เตรียมศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 6 สิทธิโชค  เตรียมศิริ 
8 นายธนกร  แนวไผ่งาม ส.อบต.หมู่ที่ 7 ธนกร  แนวไผ่งาน 
9 นายอุทัย  เลาะกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 8 อุทัย  เลาะกลาง 

10 นายสีนวน  เทพจิตร ส.อบต.หมู่ที่ 10 สีนวน  เทพจิตร 
11 นายวราวุทธ  นาอ้อม ส.อบต.หมู่ที่ 11 วราวุทธ  นาอ้อม 
12 นายไกรสร  กล้าวาจา ส.อบต.หมู่ที่ 12 ไกรสร  กล้าวาจา 
13 นายสมพงษ์  ทองมีศรี ส.อบต.หมู่ที่ 13 สมพงษ์  ทองมีศรี 
14 นายชวน  บังพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 14 ชวน  บังพิมาย 
15 นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม เลขานุการสภาฯ บุญเหลือ  ผาสุขสม 

        
 รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  จำนวน 1  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสำรอง  โกรพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4 ลาประชุม 

    
 
 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  22  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์ นายก อบต. ทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์ 
2 นายละมุน  บังพิมาย รองนายก อบต. ละมุน  บังพิมาย 
3 นายสมภาร  โม้ภักดี รองนายก อบต. สมภาร  โม้ภักดี 
4 นายบุญเลิง  สุดตา เลขานุการนายก อบต. บุญเลิง  สุดตา 
5 นางสาวกรรณิการ์  ปัตถานัง ผอ.กองการศึกษาฯ กรรณิการ์  ปัตถานัง 
6 นางฐิตารีย์  เวียงสิมมา หัวหน้าสำนักปลัด ฐิตารีย์  เวียงสิมมา 
7 นายอุดมกฤษ์  แย้มกระโทก นายช่างโยธาอาวุโส อุดมกฤษ์  แย้มกระโทก 
    

     /8 นางสาวสุภาภรณ์.... 



๒ 

 

8 นางสาวสุภาภรณ์  นนทะสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สุภาภรณ์  นนทะสี 
9 นายมนต์ชัย  ตาไธสง ผช.นักวิชาการเกษตร มนต์ชัย  ตาไธสง 

10 นายอภิวัฒน์  พะนะลาภ กำนันตำบลหลุ่งตะเคียน อภิวัฒน์  พะนะลาภ 
11 นายศุภกฤต  ขาวพิมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ศุภกฤต  ขาวพิมาย 
12 นายมีชัย  นันทะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 มีชัย  นันทะสอน 
13 นางสาวสมัย  ร่มสบาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สมัย  ร่มสบาย 
14 นายสุรชาติ  เทียมทะนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 สุรชาติ  เทียมทะนงค์ 
15 นายนำพล  เนื้อนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นำพล  เนื้อนา 
16 นางกาญจนา  โง่นสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กาญจนา  โง่นสูงเนิน 
17 นายเกรียงไกร  แก้วคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 เกรียงไกร  แก้วคง 
18 นายประมูล  บังพิมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ประมูล  บังพิมาย 
19 นายโผน  ดีชัยรัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 โผน  ดีชัยรัมย ์
20 นายหนุ่ม  ดวงจำปา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 หนุ่ม  ดวงจำปา 
21 นายศิริศักดิ์  สุขสุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ศิริศักดิ์  สุขสุด 
22 นายผัด  ใจมาบุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผัด  ใจมาบุตร 

 

ก่อนการประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน นับจำนวน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญนาย อุดม  รวบ
ทองหลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมตามลำดับ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม   

นายอุดม  รวบทองหลาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2567  และจะมีการ 
ประธานสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567 ด้วย   สำหรับวันนี้มีสมาชิก        

ลาประชุม 1  คน นายสำรอง  โกรพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลำดับต่อไปเชิญผู้บริหาร 
แจ้งต่อที่ประชุม 

นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายก อบต.หลุ่งตะเคียน มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 5 เรื่อง  

1. โครงการที่กันเงินไว้ยังไม่ดำเนินการ คือโครงการซ่อมแซมคันฝาย นานายสีนวน 
ยินรัมย์ (บ้านตะแกรง) 

2. การก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ 3,15 ตอนนี้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการต่อแล้ว 
3. การก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5  หมู่ 4 และหมู่ 8 ได้ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จแล้ว 

เหลือแค่เก็บงานเล็กน้อย 
4. การก่อสร้างถนน คสล.ของ ต.รังการใหญ่  ได้ก่อสร้างเข้ามาในเขตตำบล      

หลุ่งตะเคียนประมาณ 1 กิโลเมตร 
5. จะมีการจ่ายขาดเงินสะสม เราจะดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติก่อน ถึงจะ

ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม 
 
           -/ระเบียบวาระท่ี 2... 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ครั้งที่ 

1/2566  วันที่ 18  ธันวาคม 2566  

นายอุดม  รวบทองหลาง  ตามรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว มีผู้ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ครั้งที่ 

1/2565  วันที่ 18 ธันวาคม 2566  

นายละมุน  บังพิมาย ขอเพ่ิมเติมประเด็นกล้องวงจรปิด  ตามข้อบัญญัติเราตั้งไว้ บ้านแฝด บ้านละ 2 ชุด   
รองนายก อบต. ก็มี หมู่ 1 , 14  หมู่ 6 , 12  และหมู่ 3 , 15 

นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม เรียนประธานสภา สมาชิกสภา จะดำเนินการเพ่ิมเติมให้ถูกต้องค่ะ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

นายอุดม  รวบทองหลาง  มีผู้ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไมม่ีผู้ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

นายอุดม  รวบทองหลาง  ถ้าไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลง ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ครั้งที่ 1/2566  

วันที่ 18  ธันวาคม  2566  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี-                

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

     -ไม่มี-       

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 

นายอุดม  รวบทองหลาง เชิญเลขาสภา ชี้แจ้งข้อระเบียบกฎหมายให้สมาชิกได้รับทราบ และขอให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ นำเสนอสมยัประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2567     

นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม เรียนท่านประธานสภา สมาชิสภาทุกท่าน  พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ   

 

     -/ก็เหมือนทุกป.ี... 



๔ 

 

ก็เหมือนทุกปีเราจะมีการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สำหรับปี 
2567 จะกำหนดกี่สมัย  และการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2568  ตามระเบียบให้ทางสมาชิกเป็นผู้เสนอ 

นายจะนานันท์  เพียนาม          เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 3 สมัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   สมัยแรก  เดือนมกราคม , สมัยที่ 2 เดือน มีนาคม  และสมัยที่สาม เดือนสิงหาคม   

ผู้รับรอง 2 คน 
    ผู้รับรองคนที่ 1 นายชุม  ภู่นาค                ส.อบต.หมู่ที่ 2 
    ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมพงษ์  ทองมีศรี   ส.อบต.หมู่ที่ 13 

นายชวน  บังพิมาย    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอ 4 สมัย ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 14   ให้ประธานสภา และเลขานุการสภา พิจารณากำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  

รับรอง 2 คน 
    ผู้รับรองคนที่ 1 นายอุทัย  เลาะกลาง     ส.อบต. หมู่ที่ 8 
    ผู้รับรองคนที่ 2 นายวราวุทธ  นาอ้อม    ส.อบต.หมู่ที่ 11 

นายอุดม  รวบทองหลาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายอุดม  รวบทองหลาง ตรวจนับองค์ประชุม อยู่ในที่ประชุม 14 คน  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผม 
ประธานสภา จะขอมติที่ประชุม รับรองการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 

2567 จำนวน 3 สมัย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   4  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   8   เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง 

นายอุดม  รวบทองหลาง ขอมติที่ประชุม รับรองการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
ประธานสภา 2567 จำนวน 4 สมัย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   4   เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง 

นายอุดม  รวบทองหลาง ตามมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  
ประธานสภา ประจำปี พ.ศ. 2567  จำนวน 4 สมัย 
 เราจะกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 สมัย 
    สมัยแรก เดือนมกราคม  เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 16 - 30 มกราคม  2567  
    สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม เริ่มประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2567 

สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม  เริ่มประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2567 
สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน เริ่มประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2567 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

        -/ที่ประชุม... 



๕ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
นายอุดม  รวบทองหลาง ตรวจนับองค์ประชุม อยู่ในที่ประชุม 14 คน  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผม 
ประธานสภา จะขอมติที่ประชุม รับรองการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 

2567 จำนวน 4 สมัย  ดังนี้ 

สมัยแรก เดือนมกราคม  เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 16 - 30 มกราคม  2567  
    สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม เริ่มประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2567 

สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม  เริ่มประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2567 
สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน เริ่มประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2567 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม ขอให้ท่านสมาชิกกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2568 ด้วยคะ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

นายสีนวน เทพจิตร  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน  เสนอสมัยประชุม 
ส.อบต.หมู่ที่ 10      สามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2568 ในเดือนมกราคม 2568 ระหว่างวันที่ 16 - 

30 มกราคม  2568   
    ผู้รับรอง 2 คน 

ผู้รับรองคนที่ 1 นายธนกร  แนวไผ่งาม         ส.อบต.หมู่ที่ 7      
ผู้รับรองคนที่ 2 นายเสถียร  เลยกลาง          ส.อบต.หมู่ที่ 3                            

นายอุดม  รวบทองหลาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายอุดม  รวบทองหลาง ตรวจนับองค์ประชุม อยู่ในที่ประชุม 14 คน  ผมขอมติที่ประชุมรับรองการกำหนด 
ประธานสภาฯ  สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568   

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 5.2 เรื่องการรับมอบโครงการฝายห้วยไผ่ 

นายอุดม  รวบทองหลาง เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ประธานสภาฯ 
นายอุดมกฤษ์  แย้มกระโทก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน  สำหรับการรับมอบ 
นายช่างโยธาอาวุโส โครงการฝายห้วยไผ่ เป็นขั้นตอนข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเมื่อทำการตรวจรับ

งานเสร็จก็สมควรจะรับมอบตามขั้นตอน เพ่ือให้ อบต.สามารถเข้าดำเนินการ
ปรับปรุงฝายได้ ส่วนเรื่องพ้ืนหลังฝายทรุดตัว เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างก่อสร้างฝาย 
ต้องเข้าแก้ไขเพราะยังอยู่ในช่วงประกันงาน และจะได้แจ้งให้เข้าดำเนินการต่อไป 
หากไม่รับมอบจะเป็นผลเสียต่อหน่วยงานของเราซึ่งอาจทำให้การขอรับงบประมาณ
ต่อไปจะได้รีบการช่วยเหลือยากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขฝายเพ่ือให้ดีขึ้นจะทำ
ไม่ได้ จึงขอให้เห็นความจำเป็นทีต้องรับมอบฝายจากชลประทาน  

 

                นายอภิวัฒน์...   

 



๖ 

 

นายอภิวัฒน์  พะนะลาภ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ก่อนการประชุมได้ 
กำนันตำบลหลุ่งตะเคียน ออกไปดูร่วมกับปลัด ตอนนี้ถนนทรุดตัวลงมาก หากมีการซ่อมแซมคงต้องตัด

คอนกรีตลื้อและเทดินใหม่ คงให้ผู้รับเหมาดำเนินการเอง  

นายอุดมฤกษ์  แย้มกระโทก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน สาเหตุที่ถนนทรุดเกิด 
นายช่างโยธาอาวุโส  จากน้ำขังมากทำให้ดินทรุดตัว 

นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน โครงการห้วยไผ่ทำไม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา เราไม่ดำเนินการ เพราะด้านงบประมาณเกินศักยภาพของ อบต.อีกทั้งเราไม่มีช่าง 

ไม่มีวิศวกร เราจึงต้องของบประมาณไปยังหน่วยงานอื่นให้เขาเข้ามาดำเนินการให้ 
 และส่งมอบให้ อบต.เป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป หาก อบต.ไม่รับมอบเราก็ไม่สามารถเข้า

ไปดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมบำรุงได้ 

นายชวน  บังพิมาย เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมอยากให้ทาง 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมาชิกยกมือรับมอบโครงการ ก็รอดูว่าเขาจะเข้ามาแก้ไขให้หรือไม่ เพราะยังมี

ประกันงาน 2 ปี 

นายอุดม  รวบทองหลาง  มีสมาชิกท่านใดเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายอุดม  รวบทองหลาง ตรวจนับองค์ประชุม อยู่ในที่ประชุม 14 คน  ผมขอมติที่ประชุมรับรองการรับมอบ 
ประธานสภาฯ  โครงการฝายห้วยไผ่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  1  เสียง     นายสำ  เลยกลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

งดออกเสียง  2  เสียง 

5.3 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งท่ี 17   

นายอุดม  รวบทองหลาง เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวกรรณิการณ์  ปัตถานัง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้ง 
ผอ.กองการศึกษาฯ  คุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หลุ่งตะเคียนเกมส์”  ครั้งที่ 17  

ประจำปีงบประมาณ  2567 

1.  สิทธิและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
1.1  เป็นชาย / หญิง สัญชาติไทยไม่จำกัดอายุ 
1.2  เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลหลุ่งตะเคียน  ไม่น้อยกว่า  120  วัน    
นับถึงวันรับสมัคร   
1.3  นักกีฬาให้เล่นได้ทีมหนึ่งทีมใดเท่านั้น 
1.4  กรณีผู้ที่รับราชการและได้ย้ายทะเบียนบ้านออกจากตำบลหลุ่งตะเคียน  
สามารถลงแข่งขันได้  แต่ต้องมี ผู้ใหญ่บ้านรับรองและต้องนำสำเนาทะเบียน      
(อันเดิม)  มาแสดงด้วย 
 
                   -/สำหรับประเภท... 



๗ 

 

สำหรับประเภทกีฬา กีฬา  5  ประเภท ประกอบด้วย 
1  กีฬาฟุตบอล        ชาย/หญิง   
2  กีฬาวอลเล่ย์บอล   ชาย/หญิง 
3  กีฬาเซปักตะกร้อ   ชาย/หญิง 
4  กีฬาเปตอง          ชาย/หญิง   
5  กีฬาฟุตซอล         ชาย/หญิง 
และขอให้ติดรูปถ่ายของผู้เล่นในแบบใบสมัครด้วย หากไม่สะดวกให้ใช้มือถือถ่าย
และส่งให้ อบต.ปริ้นให้ก็ได้ ปีนี้จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ลงเล่น เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องเป็น
ผู้ช่วยกรรมการตัดสินประจำแต่ละสนาม ในส่วนรายละเอียดต่างๆ จะแจกให้
หลังจากท่ีมีการจับฉลากแบ่งสายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
ของการรับสมัครแล้ว ยังไม่มีบ้านใดส่งใบสมัครเลยก็อยากให้รีบส่งนะค เพราะ
เจ้าหน้าที่จะได้สรุปเสื้อกีฬา จะได้รีบจัดหาให้ทันการแข่งขัน 

นายนำพล  เนื้อนา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของเสื้อกีฬาได้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  เฉพาะนักกีฬา หรือให้ผู้ฝึกสอนด้วย และบ้านสรศักดิ์มีนักกีฬาอยู่ 2 คน ที่อาศัยอยู่ 

ในหมู่บ้านมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในตำบลหลุ่งตะเคียน 
สามารถร่วมเล่นได้ไหม  รูปถ่าย อบต.จะปริ้นให้ ใช่ไหมครับ 

นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน นักกีฬาเราจะให้เล่นได้เฉพาะคนที่มี 
นายก อบต.หลุ่งตะเคียน  ทะเบียนบ้านในบ้านนั้นๆ 

นายศิริศักดิ์  สุขสุด เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ขอสอบถาม บ้านตะแกรงกับบ้านพะไล 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 พัฒนารวมกัน แต่แบ่งออกเป็น 2 ทีม จะเล่นให้ทีมไหนก็ได้เพียงแค่ 1 ทีมเท่านั้นใช่

ไหมครับ 

นายละมุน  บังพิมาย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ให้เล่นได้แค่ 1 ทีม เท่านั้นครับ จะเล่นให้ 
รอง นายก อบต. ทีมไหนก็ได้ แต่ได้แค่ 1 ทีม 

นายมีชัย  นันทะสอน  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน เล่นทีมไหนก็ได้เสื้อแค่ 1 ตัวใช่ไหมครับ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 

นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน จะเล่นกี่ชนิดกีฬาหรือก่ีหมู่บ้านก็จะได้เสื้อ
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ เพียงแค่ 1 ตัวเท่านั้น เสื้อกีฬาจะได้เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น ผู้ฝึกสอนจะไม่ได้เสื้อกีฬา 

นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ต่อไปกีฬาตำบลของเราจะจัดในช่วงสัปดาห์
นายก อบต.หลุ่งตะเคียน  ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพราะจะได้ไม่กระทบกับการสอบของนักเรียน 

นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน เอกสารของนักกีฬาส่งผ่านไลน์ให้เจ้าหน้าที่
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ก็ได้นะคะ  

นายละมุน  บังพิมาย  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน หากบ้านไหนต้องการเสื้อกีฬาเพ่ิมให้สั่งซื้อ
รองนายก อบต.   ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นธุระในการจัดซื้อให้ 

 

 

                   -/นายนำพล...   



๘ 

 

นายนำพล  เนื้อนา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่านรูปถ่ายให้ถ่ายรูปหมู่ได้ไหม เพราะแยกเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  คนเกรงว่าจะวุ่นวาย 

นายประมูล  บังพิมาย  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ขอเสนอให้เรียงบัตรประชาชนแล้วถ่ายรูป
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  แล้วปริ้นออกมาตัดแปะ จะง่ายกว่าการถ่ายรูปแต่ละคน  

นายอภิวัฒน์  พะนะลาภ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน กรรมการต้องมีสำเนาเอกสารใบสมัครอยู่ 
กำนันตำบลหลุ่งตะเคียน แล้ว หากติดรูปถ่ายเกรงว่าจะวุ่นวายเพราะแต่ละบ้านคนเยอะมาก  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดม  รวบทองหลาง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นายอุดมฤกษ์  แย้มกระโทก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับปีนี้จะมีการขยาย 
นายช่างโยธาอาวุโส เขตประปาหมู่บ้านแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้งบประมาณเท่าไร  แต่ที่พอจะทราบคือแต่

ละหมู่บ้านได้งบเงินสะสมไปหมู่บ้านละ 500,000 บาท ก็อยากให้ท่านนำเงินส่วนนี้
แบ่งมาสมทบกับเงินของ อบต.ที่จะมีการขยายเขตประปาในแต่ละหมู่บ้าน จะมีอยู่ 3 
หมู่บ้านที่ไม่ได้รับเงินสะสมเนื่องจากได้รับแล้ว ก็จะมีเงินเหลือเพ่ือให้ผู้บริหารได้
นำไปใช้ปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนที่ผู้บริหารเห็นสมควรต่อไป  และอยากขอเสนอต่อ
ที่ประชุมในปีต่อๆไป หากหมู่บ้านใดได้รับงบประเป็นโครงการใหญ่จากหน่วยงานอ่ืน
แล้ว ให้หมู่บ้านนั้นๆเสียสละไม่รับเงินสะสมจะได้ไหม เสนอเพ่ือพิจารณาร่วมกัน 

 การขุดลอกหนองสระศักดิ์ จะนำเสนอเข้าแผนของของกรมชลประทานไว้ก่อนเพ่ือ
ขอรับงบประมาณในปีต่อๆไปเพ่ือที่เราจะได้มีที่กักเก็บน้ำที่มีมาตรฐานและขนาด
ใหญ่ขึ้น เก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้น 

นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบรณ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตอนนี้งานของกองช่าง 
นายก อบต.หลุ่งตะเคียน เข้ามาเยอะมาก จะทำอย่างไรให้งานมันเร็วขึ้น และการสำรวจคลองที่ใดตื้นเขินจะได้

ส่งเรื่องไปที่กรมชลประทานเพ่ือของบประมาณขุดลอก หนองปราสาทตอนนี้เหลือนำ
เช็คไปวางที่ดินก็จะเข้ามารังวัด ในส่วนถนนสายต่างๆได้ทำเรื่องของบประมาณไปที่
หน่วยงานอื่นๆครบหมดแล้ว รอแต่ว่าเขาจะอนุมิให้เราไหม 

นายชวน  บังพิมาย  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องรถที่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริจาคให้ อบต. เราได้รับมอบแล้วหรือยัง เห็นมีใช้งาน 

เกรงจะเกิดปัญหาภายหลัง 

นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะสอบถามเจ้าหน้าที่ 
นายก อบต.หลุ่งตะเคียน ผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง  

 

 

 

 

 

         -/นายอุดม...   



๙ 

 

นายอุดม  รวบทองหลาง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ปิดประชุม  15.00 น. 
 
 
                                                            

         ลงชื่อ                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบแล้ว 
 
 

  ลงชื่อ                                   ลงชื่อ                     
                   (นายจะนานันท์  เพียนาม)               (นายสำรอง  โกรพิมาย) 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 กรรมการตรวจรายงานการประชุม   ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ        
(นายสำ  เลยกลาง) 

ส.อบต. หมู่ที่ 5  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          

ลงชื่อ                 
             (นายอุดม  รวบทองหลาง)   

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 

วันที ่ 25  มกราคม  2567 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 

 
     

 
 
 
 

 


